

'ทีเอชเน็ต'จับมือพันธมิตร ตั้งบีเคนิคซ์หนุนไอเอสพี

“ทีเอชเน็ต” ยกระดับแวดวงอินเทอร์เน็ต
ผนึกพันธมิตรไอที-โทรคม-ภาครัฐ ตั้ง
“บีเคนิคซ์” ช่วยไอเอสพีลดความซ้ำซ้อน-
ต้นทุน-เพิ่มความเร็ว ระยะยาวหนุนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล-เปิดทางแข่งขันเสรี

นางสาวกัญญา กาญจนสุด รองประธาน
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย(ทีเอชเน็ต)
กล่าวว่า ร่วมกับพันธมิตรมากกว่า 13 ราย
ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรไม่แสวงผล
กำไรที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งบีเคนิคซ์ (Bangkok
Neutral Internet Exchange Point:
BKNIX) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต
สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี)
ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย

เธอกล่าวว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือ
ช่วยลดความซ้ำซ้อน ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุน
อินเทอร์เน็ตต่ำลง แต่ความเร็วสูงขึ้น ทั้งเปิด
ทางให้เกิดการแข่งขันที่เสรี

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเลือกผู้ให้
บริการสื่อสัญญาณ ตั้งอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์
มาตรฐานระดับโลก ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากปริมาณ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่แลกเปลี่ยนให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ทั้งได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการจาก กสทช.แล้ว

ปัจจุบัน การเชื่อมต่อระหว่างไอเอสพี
ยังอยู่บนวงจรการเดินทางที่ซับซ้อน สูญเสีย
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ดังนั้น
บีเคนิคซ์จะมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านอินเทอร์เน็ตทัดเทียมนานาชาติ

และครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะนำ
ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พร้อมจัดตั้งบริษัท บีเคนิคซ์ จำกัด ขึ้นบริหาร
จัดการโดยเฉพาะปีแรกไม่คิดค่าบริการ ปีต่อไป
คิดราคาการเชื่อมต่อ (พอร์ต) โดยประเมินจาก
การใช้งานจริง เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยาย
การให้บริการและซ่อมบำรุงต่อไป ขณะนี้มี
ไอเอสพี เข้ามาใช้บริการแล้ว 2 ราย มีผู้สนใจ
อีกกว่า 5 ราย

“จากเดิมที่ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ซึ่งต้องเสียให้ผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ จาก
นี้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 40% หรือมากกว่า
สำหรับบางราย”

พร้อมระบุว่าอนาคตคอนเทนต์จะเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ทั้งการจรรจา
ออนไลน์จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความร่วมมือ
ครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประชาคม
อินเทอร์เน็ตไทยพัฒนาต่อยอด ทั้งไม่จำกัด
เพียงเขตกทม. แต่ขยายโอกาสสู่ระดับภูมิภาค
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

นายเชบาสเตียน โลสอง ประธาน ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทอัลคาเทค-ลูเซิน (ประเทศไทย) จำกัด
หนึ่งในพันธมิตรกล่าวว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในไทยเติบโตสูงมาก ฉะนั้นต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจ

พันธมิตรหลัก ที่มีส่วนร่วมสนับสนุน
โครงการ เช่น อินเทอร์เน็ตโซโซตี, บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย, ชิสโก้, ทีซีซี เทคโนโลยี, เนคเทค,
กูเกิล ฯลฯ